



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้พิจารณา ร่างกฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศ		



ที่ประชุมรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้พิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ร่างกฎหมายการป้องกันภัยพิบัติและการจัดการความปลอดภัย ร่างกฎหมายการจัดการคุณภาพของอากาศ และการป้องกันผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ มาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานรับเลี้ยงเด็ก ประเภทต่าง ๆ และการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสภาพอากาศที่เป็นอันตราย ต่อเด็ก โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทุกฉบับได้กำหนดให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการทบทวนนโยบาย และมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเป็นประจำทุก ๕ ปี

นอกจากนั้น ร่างกฎหมายดังกล่าวยังมีการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์หันมานิยมใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas, LPG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์ปราศจากมลพิษ และการส่งเสริมให้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ และการใช้บริการธุรกิจรถเช่า ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากรถยนต์ อีกทั้งยังกำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยแก่เด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างรุนแรง จึงได้กำหนดนโยบายและ มาตรการในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหฝุ่นละอองในอากาศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ในอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงและตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

ที่มาของข่าว:	http://www.assembly.go.kr/assm/notification/magazine/magazine01/zine/ZineList.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ